



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามมติคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ มติคณะกรรมการพิจารณาการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบกับได้มีหนังสือ ที่ สกช. ๐๔๐๓/ว๗๑๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พิจารณานำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยนำตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ ๒ - ๘ ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเคียงกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน ๗ ราย นั้น

บัดนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีผู้สมัครทั้งสิ้น ๖ ราย จึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Conference รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รายละเอียดเอกสารแนบ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรัตน์ะ สวามีชัย)

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
โดยวิธีการสัมภาษณ์ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Conference)

ลำดับ ที่	เวลาที่เข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสม กับตำแหน่ง	เลขประจำตัว สอบตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ชื่อ - นามสกุล	เลขลำดับ ตำแหน่ง นักพัสดุ ปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๐๑	นางสาววรรณณา กอวิจิตร	๓	
๒		๑๐๒	นายปฏิพัทธ์ พุ่มริ้ว	๕	
๓		๑๐๓	นางสาววาสนา สุปรัชชา	๖	
๔		๑๐๔	นายภัทรเดช อาชีวะปารีสุทธิ	๔	
๕		๑๐๕	นางสุพิชฌาย์ เนยการุณ	๘	
๖		๑๐๖	นางสาวมินทร์ลิษา พานทอง	๗	เปลี่ยนชื่อ - สกุล

- *หมายเหตุ ๑. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าโปรแกรม Zoom conference ก่อนเวลาที่กำหนด
สอบสัมภาษณ์ ๓๐ นาที
๒. ระยะเวลาการเข้าสอบสัมภาษณ์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการดำเนินการสอบสัมภาษณ์
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๑. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปลี่ยนชื่อ Line เป็น เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล และรูปโปรไฟล์เป็นรูปตนเองหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม Zoom Conference ในอุปกรณ์ของท่านให้เรียบร้อย โดยท่านต้องลงทะเบียน (Sign Up) และเปลี่ยนชื่อ (Rename) เป็นเลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล และรูปโปรไฟล์เป็นรูปตนเองหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา
๓. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลงทะเบียนรายงานตัวผ่าน Google Forms ในวันสอบสัมภาษณ์ (จัดส่ง QR Code ให้ใน Line Group) เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และรับ Meeting ID & Passcode เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom Conference
๔. วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ ในเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.



สแกน QR Code เพื่อเข้า Line Group